

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC HỢP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc**

Số: 64/UBND

Đức Hợp, ngày 21 tháng 7 năm 2021

Về việc kiểm soát người về từ
Thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí
Minh và các vùng có dịch

Kính gửi:

- Các đồng chí Trưởng thôn;
- Trạm Y tế xã, Công an xã, Quân sự xã;
- Chủ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã và toàn thể nhân dân

Trước những diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, tại và Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, số lượng người mắc Covid-19 ngày càng ra tăng. Trước tình hình trên thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch của UBND huyện Kim Động về việc kiểm soát công dân địa phương trở về từ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và đặc biệt trở về từ các vùng có dịch.

Theo Thông báo số 780/TB-UBND ngày 20/7/2021 của UBND Thành phố Hưng Yên về các trường hợp liên quan đến công dân có kết quả xét nghiệm dương tính với Sart-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

UBND xã thông báo: Hiện nay Trường hợp Nguyễn Thanh Tuyền; sinh năm 1983; Hộ khẩu thường trú tại: xã Dị Chế- huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã làm xét nghiệm Test nhanh tại bệnh viện Hưng Hà và đã có kết quả dương tính với Sart-CoV-2, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, do đó Chủ tịch UBND xã thông báo tới tới toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã ai đã từng đến Bệnh viện Hưng Hà khám, chữa bệnh trong thời gian kể từ ngày 19/7/2021 đến nay cần đến ngay Trạm Y tế xã để khai báo Y tế và tự theo dõi sức khỏe, nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải đến ngay Trạm Y tế xã để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định.

Tất cả cán bộ, công chức, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Trưởng các thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Đức Hợp cần phát huy vai trò trách nhiệm mỗi công dân, chung tay đẩy lùi covid-19 và hãy là một tuyên truyền viên tích cực, đi từng ngõ, gõ từng nhà nhằm phát giác, tố giác, kiểm soát chặt chẽ người về từ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch, yêu cầu khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải báo ngay cho các đ/c Trưởng, phó thôn hoặc các đồng chí Công an viên, Thôn

đội trưởng, nhân viên y tế thôn, Trạm Y tế xã để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu tất cả các công dân trên địa bàn xã không nên đến các vùng có dịch tại Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành nói chung trong cả nước thời điểm hiện nay.

Chủ tịch UBND xã giao Công an xã chỉ đạo lực lượng phối hợp với các đồng chí Trưởng thôn, các ban ngành đoàn thể xã, thôn, tổ phòng dịch thôn rà soát, nắm chắc di biến động tình hình dân cư, kịp thời phát hiện người từ Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch về địa bàn xã, lập danh sách yêu cầu đến ngay Trạm Y tế xã để khai báo y tế và đề nghị lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tất cả các trường hợp từ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch về địa phương không tự giác khai báo y tế, khai báo chậm trễ để dịch lây lan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đ/c Trưởng đài truyền thanh xã, các đồng chí trưởng thôn thông báo để toàn thể nhân biết thực hiện.

Nhận được công văn nay yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức, các đồng chí trưởng thôn, cơ quan, đơn vị có liên quan và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc Công văn này./

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo PCD huyện (để báo cáo);
- Đảng ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã;
- Như kính gửi;
- Lưu: VP -TYT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



Đỗ Tiến Lực